

ภาพข่าว: กยท. ร่วมเวทีเสวนา ถกปัญหายางพารากับเครือข่ายชาวสวนยาง ON AIR ผ่าน Thai PBS เร็วๆนี้

- ThaiPR.net 18 ก.ย. 2558

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง



เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทปเวทีเสวนาวิชาการกับเครือข่ายชาวสวนยางกว่า 100 คน แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านยางพารา ประเด็น พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 สถานการณ์ราคายาง นโยบายทวงคืนผืนป่า และการสร้างความยั่งยืนให้วิถีชีวิตและสังคมชาวสวนยาง ณ สำนักสงฆ์เป็องแบบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามรับชมได้ทางรายการเวทีสาธารณะ ช่อง Thai PBS เร็วๆนี้



กยท. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง” ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)- ThaiPR.net 17 ก.ย. 2558

กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง



เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ "การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย" ไปสู่การปฏิบัติจริง ระดับภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งมีผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 490 คน

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก **นายอำนาจ ปะติเส** ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวชี้แจงนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะผู้แทนเกษตรกรและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ด้าน**นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง** ผู้ว่า กยท. ได้กล่าวถึงการบทบาทและภาระหน้าที่ของ กยท. ที่กำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ราคายางในขณะนี้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ที่ให้ความเชื่อมั่นในหน่วยงาน กยท. ว่าจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรจนเกิดความเข้มแข็ง มั่นคง สามารถดำเนินธุรกิจยางพาราได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง และตนขอยืนยันว่าในนามของ กยท. เราจะมุ่งมั่นดำเนินการกำหนดแผนที่เป็นรูปธรรม และเร่งขับเคลื่อนองค์กรในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ เพื่อให้ความหวังและความเชื่อมั่นของเกษตรกรบรรลุเป้าหมายในที่สุด



- 2 -

สำหรับ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้พูดคุยกับผู้เข้าสัมมนาโดยเน้นย้ำในเรื่องของความร่วมมือและความสามัคคีในกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นพลังเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาด้านยางพารา ตามแนวทางที่กำหนดไว้ ด้านนายธีระชัย แสนแก้ว นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย มีส่วนที่ดีกว่า พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งจะช่วยให้ชาวสวนยางยืนได้ด้วยขาของตนเอง และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สูงขึ้น สามารถผลิตและเชื่อมต่อไปสู่การตลาดได้ สำหรับการประชุมภาคบ่าย นายปณณวิชญ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร ได้บรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อน พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง" และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราต่างๆ ในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นมาตราที่มีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวสวนยาง จากนั้นได้แบ่งกลุ่มผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย มาตรา 49 และโครงสร้างการบริหารงานของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรฯ โดยนำผลการระดมความคิดเห็นมานำเสนอ และร่วมสรุปผลการประชุม เพื่อนำผลสรุปดังกล่าวไปเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและมีทิศทางเดียวกัน.

22 กันยายน 2558 หน้า 1, 3, 14 (1)

‘สมคิด’ไล่ไปเรียนใหม่ ‘เลื่อนอก’มั่วแผนกู้ศก.

‘บิ๊กตู่’ย้ำรัฐไม่ทิ้งประชาชน เชื่ออีก 1-2 ปีราคาข้าว-ยางดีขึ้น ‘สมคิด’อัดเลื่อนอกมั่ว หาว่ากระตุ้นศก.ฐานรากไม่ช่วยจีดีพีเพิ่ม (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

สมคิด

‘บิ๊กตู่’ลั่นรัฐไม่ทิ้งประชาชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่อิมแพค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดเวทีจัดประกาย “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะประธานจัดงาน มีผู้นำภาคธุรกิจ เครือข่ายภาคประชาสังคม หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวนมาก

ร่วมจำนวนมาก

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ขอให้มาร่วมมือกันสร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีให้ประเทศไทย ไม่ใช่เพื่อตนเองหรือข้าราชการ แต่ทำเพื่อประชาชนทุกคน ถือเป็นสัญญาระหว่างรัฐและประชาชนที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหา หรือแก้ไขความผิดพลาดในอดีตให้ได้ ไม่ใช่เป็นประชานิยม เพราะประชานิยมเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความนิยมต่อภาครัฐ แต่รัฐบาลนี้เป็นความร่วมมือของรัฐบาลกับประชาชนในการแก้ไขปัญหา สัญญาคือสิ่งที่สองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกัน เหมือนผู้หญิงกับผู้ชายที่จะแต่งงานกัน ต้องตกลงในการใช้ชีวิตร่วมกัน จะไม่ทิ้งช่วง รัฐบาลนี้มีสัญญากับประชาชน ถือเป็นสัญญาระหว่างเราทั้งสองข้าง

เชื่อ 1-2 ปีราคาข้าว-ยางดีขึ้น

“ผมเป็นรัฐ ท่านเป็นประชาชนมาสัญญา ร่วมกันที่จะทำงานต่างๆ ถ้าเราทำแบบเอาเงินไปให้ทุกครั้งที่มีปัญหา วันหน้าก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นบุญคุณ จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่รัฐบาลนี้ไม่เคยคิดที่จะมีบุญคุณกับพวกท่าน เพียงแต่ต้องการให้เกิดบุญคุณกับประเทศชาติ และครอบครัวของทุกคน ประเทศต้องเริ่มต้นให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่รากขึ้นมา วันนี้เราจะต้องร่วมมือทำให้เกิดความชัดเจนภาครัฐ เอกชน ประชาชน และท้องถิ่น มีส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก” นายกษกลว่า

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า สิ่งทีตนกลัวคือ วันหน้าจะไม่มีคนปลูกข้าวให้กินเพราะรายได้ตกต่ำ มีแต่หนี้สิน ราคาข้าวในตลาดโลกเกิดการแข่งขัน คนทำนาหันไปทำงานโรงงาน แต่คิดว่าภายในปีสองปีทุกอย่างน่าจะดีขึ้น ไม่ว่าจะขึ้นข้าว ยางพารา ถ้าปรับเปลี่ยนตัวเอง ที่สำคัญเราต้องเปิดมุมมองใหม่ เปิดตาให้กว้าง และฟังสิ่งที่เป็ประโยชน์ที่จะร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไปได้

‘สมคิด’ตอกเลื่อนอกมั่วศก.ฐานราก

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถางานเดียวกันว่า หากสงสัย นายกษกลไม่ฟ้องไล่ หงุดหงิดกับสื่อมวลชน ตนว่าทุกคนเข้าใจดี เพราะนายกฯต้องการเข้ามาแก้ปัญหาประเทศไทย ทั้งที่ไม่อยากเข้ามา ถ้าหากไม่



ทักษาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. และทักษายและถ่ายรูปร่วมกับผู้ร่วมงาน “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน

22 กันยายน 2558 หน้า 1, 3, 14 (2)

การเปลี่ยนแปลง บ้านเมืองก็คงไม่สงบ ตอนนี้อย่างน้อยยังสงบให้คนไทยได้คิดสักพัก

“นายกฯ ต้องการบอกสังคมโลกว่า ประเทศไทยต้องการประชาธิปไตย และไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เอาแต่ท่องจำ ท่านจะไปประชุมยูเอ็น เมืองไทยก็จะมีทะเลาะเบาะแว้งให้ชายหน้าชาโลก สิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านสนใจ แต่วันนี้ที่ท่านยิ้มแย้มได้ เพราะได้เห็นความร่วมมือกัน ฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำให้ผู้นำประเทศมีรอยยิ้มเพราะประชาชนก็จะมีความหวังและความสบายใจ การจะให้นายกฯ ยิ้ม ไม่ใช่ให้ท่านแบกคนเดียว แต่ประชาชนทั้งประเทศต้องช่วยกันแบกด้วย” นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า ตอนรัฐบาลประกาศนโยบายสร้างเศรษฐกิจจากฐาน มีสื่อฝรั่งเศสเขียนวิเคราะห์ว่านโยบายสร้างรากฐานเศรษฐกิจ ไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เติบโตได้ แต่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจึงจะช่วย ฝากบอกให้ฝรั่งกลับไปเรียนหนังสือใหม่ด้วย ไม่เข้าใจประเทศไทย อยู่ยารออาจเสนอหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อนายสมคิดพูดถึงเรื่องนี้ ผู้ที่ร่วมงานจำนวนมากปรบมือเสียงดังด้วยความขบขัน

หอการค้า ‘บริษัท 1 ชุมชน’

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง โดยไทยมีศักยภาพ แต่กลับพัฒนาแบบแยกส่วน จึงเกิดความเหลื่อมล้ำ และบั่นทอนความสามารถแข่งขัน การเข้ามาบริหารประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ให้มีความสำคัญกับการวางรากฐานพัฒนาประเทศ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ แต่จะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า

นายอิสระกล่าวว่า หอการค้าฯ อยู่ระหว่างทำโครงการ “1 ไร่ 1 แสน” และ “1 บริษัท 1 ชุมชน” ที่เน้นพัฒนารายได้และความเป็นอยู่ประชาชนให้ดีขึ้น และจะประสานห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น แม็คโคร โลตัส เซเว่นฯ เซ็นทรัล บิ๊กซี รับไปจำหน่าย หากชุมชนผลิตสินค้ามีมาตรฐานปราศจากสารเคมี ก็ยินดีจะประสานเพื่อช่วยเหลือชุมชน

นายบุญฤทธิ์ หัวใจเจริญ ประธานสมาคม

ธนาคารไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคมธนาคารไทยขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสมาคม ที่เน้นเสริมสร้างความรู้ทางการเงินในแต่ละชุมชนผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารที่ครอบคลุมกว่า 7,000 สาขา เช่น “โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” พร้อมมีเป้าหมายเร่งเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบให้สะดวกขึ้น ด้วยการลดข้อจำกัดผ่านเทคโนโลยีและ

แก้ไขกฎระเบียบทั้งในด้านสินเชื่อและเงินฝาก

ปิ้งชี้นโยบาย ‘บิ๊กตู่’ ประชานิยม

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรองนายกฯ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการเปิดนโยบายเศรษฐกิจประชารัฐของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ว่า ไม่ได้ต่างกันเลยกับนโยบายประชานิยม ทั้งวิธีการดำเนินการแต่ละนโยบาย เพียงตั้งชื่อเรียกใหม่เท่านั้น เพราะที่ผ่านมามีการกล่าวหาว่าประชานิยมทำให้บ้านเมืองเสียหาย ทั้งๆ ที่บางนโยบายประชานิยมทำแล้วเห็นผลลัพธ์ดีมาก เช่น 30 บาทรักษาทุกโรคได้รับการชานรับไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีรถเมล์ฟรี กองทุนหมู่บ้าน (เอสเอ็มแอล) ทุกวันนี้ยังทำกันอยู่ใช้หรือไม่

นายสุรพงษ์กล่าวว่า การทำประชานิยมก็ดำเนินการร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนมาโดยตลอด เพราะถ้าจะปรบมือข้างเดียวมันคงไม่ดัง และนโยบายประชานิยมที่ผ่านมา ก็เพื่อช่วยยกระดับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและให้ความช่วยเหลือพี่น้องรากหญ้าให้ลืมตาอ้าปากได้ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงเป้าหมาย

โอนเงินให้สมาชิกหมู่บ้านแสนราย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า นโยบายกระตุ้น

‘สมคิด’ ย้ำส่งออก ‘เกาต์’ ตั้งเป้าแก่ 3 โจทย์ ปัญหาเศรษฐกิจ

1 ทำอย่างไรให้โครงสร้าง ศก. แบบ 2 ขาเท่ากัน

ขาที่หนึ่ง ส่งออก ส่งออกเป็นเกาต์

ขาที่สอง ชนบท เพิ่มกองทุนหมู่บ้าน ทุ่มตำบลละ 5 ล้าน

2 ความสามารถของประเทศ

- BOI เริ่มลำสมัย
- ระบบการศึกษา ไม่ตอบโจทย์ ศก.

3 การบริหารราชการ ลำสมัย

- การจัดงบประมาณ แบบเดิม เป็นต้น

กราฟิกมติชนรายวัน | Matichon Daily Graphic (21.09.15)

22 กันยายน 2558 หน้า 1, 3, 14 (3)

เศรษฐกิจทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านกองทุนหมู่บ้าน เงินตำบลละ 5 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้วยสินเชื่อ ซอฟต์แวร์เอสเอ็มอี 1 แสนล้านบาท นั้นจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนในระบบกว่า 1 ล้านล้านบาท โดยมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมีวงเงินรวม 1.36 แสนล้านบาท เมื่อรวมกับซอฟต์โลนอีก 1 แสนล้านบาท เป็น 2.36 แสนล้านบาท เงินดังกล่าวสามารถหมุนในระบบเศรษฐกิจได้ถึง 5 รอบ ดังนั้น คาดว่ามาตรการที่ออกมาครั้งนี้จะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวทางเศรษฐกิจราว 0.2-0.3%

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน อนุมัติสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้านไปแล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท หลังอนุมัติสินเชื่อให้กองทุนแล้ว ต้องรอให้กองทุนหมู่บ้านส่งรายชื่อสมาชิกมาให้องค์กรจะมีรายละเอียดทั้งจำนวนเงินและหมายเลขบัญชี เพื่อให้ธนาคารโอนเงินไปยังสมาชิกโดยตรง ซึ่งเริ่มทยอยโอนเงินให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไปแล้วกว่า 1 แสนราย

ผู้ว่าฯ พิจิตร แจงหักงบตำบล 5 ล.

กรณีที่กำลังมีผู้ใหญ่ในอำเภอเมืองพิจิตร ร้องเรียนว่างบกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาทถูกหักไปให้หน่วยงานอื่นทำให้ได้งบไม่เต็ม 5 ล้านบาทนั้น นายสุรชัย ชันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวว่า กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านยังไม่เข้าใจงบกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนจะปรับ ครม.ล่าสุด กระทรวง

มหาดไทย มีนโยบายช่วยเหลือตำบลหมู่บ้านผู้มีรายได้น้อย โดยให้จังหวัด อำเภอ ทำโครงการขึ้นไปเมื่อ 4 เดือนก่อนจนได้รับการอนุมัติโครงการ ต่อมาเมื่อมีการปรับ ครม. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เศรษฐกิจผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยส่วนหนึ่งคือการจัดสรรงบให้ตำบลละ 5 ล้านบาท แต่มีเงื่อนไขว่าตำบลหรือหมู่บ้านไหน ที่ได้รับอนุมัติโครงการครั้งแรกไปแล้วก่อนหน้านี้ จะถูกหักเม็ดเงินจากมาตรการใหม่นี้

นายสุรชัยกล่าวว่า นายอำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งแจงบกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไม่เข้าใจเลยเกิดความสับสน จริงๆ เป็นเม็ดเงินก้อนเดียวกัน ดังนั้นจะเรียกนายอำเภอทุกอำเภอมาประชุมอีกครั้ง เพื่อทำความเข้าใจและไปชี้แจงกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากเงินกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาทจะให้ชาวบ้านคิดโครงการขึ้นมาเอง โดยอำเภอต้องไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวกับเงิน 5 ล้านบาท เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง ทางอำเภอเพียงทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และต้องเร่งส่งโครงการมาเพื่อเร่งขออนุมัติงบประมาณ

ส.ก้านันชี 5 ล.อย่าให้ผู้รับเหมา

นายสมศักดิ์ โชติรัตน์เสวี ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ กล่าวถึงงบกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาทว่า ต้องรอให้กระทรวงมหาดไทยเสนอขอซึ่งงบประมาณเข้ามาก่อน โดยกำหนดให้เสนอสำนักงานประมาณภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ ในการใช้งบประมาณนั้น กระทรวงมหาดไทยมีระเบียบกำหนดไว้ 11 ข้อว่าอะไรที่สามารถใช้งบดังกล่าวได้ ดังนั้นไม่ทราบว่าจะมีในจังหวัดพิจิตรที่ถูกตัดทอนก่อนส่งไปให้ตำบลน้อยอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่ คงต้องไปตามกระทรวงมหาดไทย

ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกแล้ว กรณีกำนันหลายพื้นที่ได้งบกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ครบ 5 ล้านบาท กำลังเตรียมทำหนังสือยื่นต่อนายกฯ เพื่อขอให้พิจารณาบททวนใหม่ คือ ต้องการให้ประชาชนมีรายได้ อยากรับงบกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้รับเหมาอีกเลย

นายยงยศกล่าวว่า ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชนก็ทุ่มงบมาเลย ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครทุจริต ชาวบ้านจะอดตายกัน

หมดแล้ว หากหวังกำนันผู้ใหญ่บ้านจะโกงก็ ต้องไปตรวจสอบคนที่ควบคุมโครงการ รัฐบาลต้องย้ำว่าสร้างงานให้ผู้มีรายได้น้อย ไม่ใช่ให้ผู้รับเหมาโกงกันไป การช่วยเหลือครั้งนี้ประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์โดยตรง

อจ.จุฬาฯ ชี้ช่วยรากหญ้าแค่ช่วงสั้น

นายสมประวิณ มันประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การอัดฉีดเม็ดเงินงบประมาณเข้าสู่ชุมชนจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำระยะสั้น ภาครัฐต้องเร่งรัดให้เศรษฐกิจไม่แย่งไปกว่านี้ แต่ไม่ได้ช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นได้มาก รัฐบาลต้องเดิน 2 ขาไปพร้อมกัน นอกจากแก้ปัญหาระยะยาวควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลอาจกระตุ้นกลุ่มคนที่ยังมีกำลังซื้อผ่านมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการทางภาษีเฉพาะช่วง เพื่อให้เกิดการใช้จ่าย นำเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้น

"การกระตุ้นผ่านกองทุนหมู่บ้านและให้งบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท เชื่อว่าจะได้ผล แต่คงไม่เต็มที่ เพราะปัจจุบันหนี้ครัวเรือนก็ยังมีสูง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรเองยังอยู่ระดับต่ำ ดังนั้นน่าจะเกิดการจับจ่ายในระยะสั้นๆ เท่านั้น แต่ระยะยาวรัฐบาลต้องวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ให้เกษตรกรมีรายได้ ทั้งใช้จ่าย มีเงินชำระหนี้สิน และมีเงินเหลือเก็บ ดังนั้นเป็นโจทย์ใหญ่ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีนโยบายแก้ปัญหาระยะยาวควบคู่กันไป เพราะหากแก้ไขเพียงระยะสั้น เมื่อเงินหมดปัญหาเศรษฐกิจก็จะกลับมาเหมือนเดิม" นายสมประวิณกล่าว

'พณ.' ส่งเสริม 'ไซเชิลบิซิเนส'

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไปหามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจหรือกิจการขนาดเล็กในชุมชน หรือธุรกิจเพื่อสังคม (ไซเชิล บิซิเนส) ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการส่งเสริมการลงทุนระดับชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอี ให้เกิดการจ้างงาน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และลดปัญหาทางสังคม คาดว่าเร็วๆ นี้จะได้ออกสรุป

3 มาตรการ-ทุ่มแสนล้าน
อุ่ม SME-เริ่ม 21 ก.ย.

1. เสริมความเข้มแข็ง SME
2. สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรม
3. ปรับแผนธุรกิจให้ SME

22 กันยายน 2558 หน้า 1, 3, 14 (4)

“การสร้างการลงทุนในชุมชนให้สำเร็จ และเกิดความยั่งยืนได้ ต้องส่งเสริมให้เกิด การทำธุรกิจเพื่อสังคม ทำกำไรได้แต่ให้ กำไรกลับมาในสังคม และเกิดการจ้างงาน เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหา สิทธิประโยชน์จูงใจ เช่น การปันผลให้ผู้ถือ หุ้นในกิจการนั้นๆ หรือการลดหย่อนภาษีเพื่อ ให้เกิดธุรกิจที่เป็นโอเดียดีๆ และลงไปช่วย ชุมชน” นายสุวิทย์กล่าว

(อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 3

สมคิด

บิกัดรยันไม่ไกลเกลี้ยไต้หวัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เตรียม ดำเนินการตามสัญญาซื้อขายยางพาราใน สต็อกของรัฐบาล 2.08 แสนตัน ที่บริษัท ไช น่า ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ทำไว้กับองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เพราะ วันที่ 21 กันยายนเป็นวันสุดท้ายที่บริษัท ไช น่า ไทหนานฯ ต้องรับมอบยางพาราให้หมด ตามสัญญา แต่ล่าสุดบริษัท ไชน่า ไทหนานฯ ชำระราคาขายพารา 1,000 ล้านบาท ได้รับเป็น ยางพารา 2.3 หมื่นตัน ยังเหลือยางพาราใน สัญญานี้ประมาณ 1.9 แสนตัน ที่บริษัท ไชน่า ไทหนานฯ ต้องจ่ายเงินและรับมอบยางพารา ภายในวันที่ 21 กันยายน

“ให้นักกฎหมายตรวจสอบสัญญา ทั้ง สัญญาหลัก ที่ต้องส่งมอบยางพาราภายในวันที่ 21 กันยายน 2.08 แสนตัน ในราคา 63 บาท/ กก. และสัญญาแนบท้ายที่จะซื้อขายยางพารา อีก 2 แสนตันในราคาเอฟโอบี เพื่อเตรียม บังคับตามสัญญา จะไม่ไกลเกลี้ยกับบริษัท ไชน่า ไทหนานฯ ขอให้สิ้นสุดสัญญา ก่อน จะ ว่ากันไปตามสัญญา หากให้ปรับก็จะปรับเต็ม ที่ หรือให้ยึดหลักประกันก็จะยึดหลักประกัน ทันที ไม่ต้องเป็นห่วงผมดำเนินการเต็มที่ หากมี นักการเมือง หรือข้าราชการที่ทำผิดต่อสัญญา หรือทำให้รัฐบาลเสียหายในสัญญานี้ ก็ต้องรับ ผิดชอบ” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

สั่งสอบ3ปมสัญญาซื้อขายยาง

แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัยสงสัยใน

สัญญาการซื้อขายยางระหว่าง อ.ส.ย.กับ บริษัท ไชน่า ไทหนานฯ จึงสั่งให้นักกฎหมาย ไปดูรายละเอียด 3 เรื่อง คือ 1.ที่ อ.ส.ย.บอก ว่าเป็นสัญญาซื้อขายกับรัฐวิสาหกิจ จริงหรือไม่ 2.สัญญาซื้อขายมีการตรวจสอบ โดยอัยการสูงสุดหรือไม่ และ 3.สัญญาแนบ

ท้ายที่ระบุ ว่าเมื่อบริษัท ไชน่า ไทหนานฯ ซื้อยางในสต็อกรัฐ 2.08 แสนตันซึ่งเป็น ยางเก่า ต้องรับซื้อยางใหม่อีก 2 แสนตันใน ราคาเอฟโอบี+1บาท เรื่องนี้มีความไม่ชอบ มาพากล หากบริษัท ไชน่า ไทหนานฯ ทำผิด สัญญา สามารถยึดหลักประกันคือยางทั้งหมด ในสัญญาแรก 1.9 แสนตัน หรือหากไม่ยกเลิก สัญญา โดยให้บริษัท ไชน่า ไทหนานฯ รับมอบ ยางต่อ แต่ต้องเสียค่าปรับ 6.6 เหรียญสหรัฐ/ ตัน/เดือน หรือประมาณ 43 ล้านบาท/เดือน จนกว่าจะทยอยส่งมอบยางหมดตามสัญญา

แหล่งข่าวกล่าวว่า สัญญาขายพารา ระหว่างบริษัท ไชน่า ไทหนานฯกับ อ.ส.ย.หาก ทิ้งนานไปรัฐบาลจะเสียหายเพราะ อ.ส.ย. จะ ไม่มีเงินคืนให้รัฐบาลที่เป็นทุนประเดิม 21,000 ล้านบาทในการรับซื้อยางเพื่อพยุงราคา ใน สมัยนายถวิล สัยยะ เป็นรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ดังนั้นวันที่ 21 กันยายน กระทรวงเกษตรฯ ต้องหารือกันเพื่อ หาทางออกในเรื่องนี้อีกครั้ง หาก บริษัท ไช น่า ไทหนานฯ ยอมเลิกสัญญาต้องเสียเงินค่า ประกัน 3 - 4 พันล้านบาท หรือ 10% ของ ราคาตามสัญญา

ขงสิทธิเขตศก.พิเศษคลัสเตอร์

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 กันยายนนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอ ขอความเห็นชอบสิทธิประโยชน์ มาตรการ ส่งเสริมการลงทุนสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ที่ประกอบ ด้วยซูเปอร์คลัสเตอร์ สำหรับกิจการที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 4 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และ ส่วนประกอบ, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม, อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมดิจิทัล ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา, พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, ชลบุรี และ จ.ปทุมธานี รวมทั้งจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ดิจิทัลเพิ่มเติม

ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ภูเก็ต

ข่าวแจ้งว่า นอกจากนี่ยังเสนอให้ความเห็น ขอบจัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์เกษตร แปรรูปใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก และเห็นชอบเขตเศรษฐกิจ พิเศษคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในพื้นที่ ผังตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพฯ โดยใช้กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางในการออกแบบ และดีไซน์

คลังเร่งหามาตรการกระตุ้นลงทุน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้ง ว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณามาตรการกระตุ้นการลงทุน มีนาย คณิศ แสงสุพรรณ อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็น ประธาน คณะกรรมการดังกล่าวจะประชุมนัด แรกในสัปดาห์นี้ เพื่อเร่งสรุปมาตรการกระตุ้น การลงทุนให้แล้วเสร็จก่อนเสนอ ครม.ใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า คาดว่าจะมีมาตรการทางภาษี โดยจะพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ให้ขยายเวลา การยกเว้นภาษีและเพิ่มวงเงินการลดหย่อน นอกจากนี้อาจพิจารณาเรื่องการลดภาษ้นำเข้า สินค้าวัตถุดิบด้วย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าว ว่า มอบให้สำนักแผนภาษีของ สศค.ไป พิจารณาถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุน ผ่านมาตรการทางภาษีว่าจะมีส่วนใดสนับสนุน ได้บ้าง เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดดังกล่าว ปัจจุบันการยกเว้นภาษีบีโอไอทำให้รัฐสูญเสีย รายได้ปีละประมาณ 1 แสนล้านบาท หากต้อง ต่ออายุการยกเว้นภาษี จะทำให้รัฐต้องเสียราย ได้มากขึ้น หากยกเลิกนโยบายนี้ จะทำให้เม็ดเงินดังกล่าวกลับมาเป็นรายได้รัฐทันทีและจะ ทำให้รัฐไม่ต้องพิจารณาจัดเก็บภาษีใหม่หรือ ปรับขึ้นภาษีตัวใด

เชียงใหม่เรียกร้องศก.พิเศษ

นายสงวน ช่อนกลิ่นสกุล รองประธาน หอการค้า จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีที่รัฐบาลกำหนดให้พื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ตั้ง เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการ ตั้งปี 2559 เป็นต้นไป ว่า ภาคเอกชนตื่น ตัวกันมาก บางส่วนเริ่มปักธงที่จะดำเนินธุรกิจ



22 กันยายน 2558 หน้า 1, 3, 14 (5)

สำคัญๆ เพื่อรองรับ ที่เห็นชัดเจนขณะนี้คือ การก่อสร้างโรงแรมระดับ 4 ดาวที่ตัวเมือง เชียงของ ของบริษัท ซีพีแลนด์ จะสร้างเป็น โรงแรมขนาด 140 ห้อง อีกบริษัทหนึ่งคือกลุ่ม ทุนท้องถิ่นสร้างโรงแรมที่คากาเด็นท์ ขนาด 70 ห้อง นอกจากนี้บริษัทเจ็ฟง กลุ่มทุนจีนที่เข้ามา ร่วมกับกลุ่มทุนไทยเข้ามาสร้างศูนย์เปลี่ยน ถ่ายสินค้า มีคาร์โก้ ห้องเย็นและศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งบริเวณปากทางเข้าสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4

นายสงวนกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ยังมี ปัญหาเรื่องการจัดตั้งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เดิมที่บริษัทเมือง ติวอลลือปเม้นท์ จำกัด จะ ใช้พื้นที่ทุ่งสามหมอน อ.เชียงของ แต่มีการโ่ง ราคาที่ดินจากราคาไร่ละไม่กี่หมื่นหรือหลักแสน บาท ขึ้นไปถึงไร่ละ 900,000-1,000,000 บาท ส่วนที่ดินติดถนนทะเลขึ้นไปถึงไร่ละกว่า 3 ล้าน บาท ทำให้ทางภาครัฐจึงกำหนดใช้เช่าพื้นที่ดิน สาธารณประโยชน์ของรัฐก็มีปัญหาการคัดค้าน จากชาวบ้านพื้นที่ ต.บุญเรือง

โรงแรม-คอนโดมิเนียม 'ตาก' อื้อ

นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายก เทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ใน ฐานะประธานกลุ่มคณะทำงานเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษตาก ประจำตำบล 14 ตำบล จาก อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด กล่าวว่า มีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนใน พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว คิดเป็นมูลค่า 10,200 ล้านบาท แยกเป็นนักลงทุนจากจีน ในธุรกิจคอนโดมิเนียม 6,500 ล้านบาท ธุรกิจ โรงแรม 500 ล้านบาท ห้างสรรพสินค้า 3,000 ล้านบาท อาคารพาณิชย์ 500 ล้านบาท และ โรงพยาบาล 200 ล้านบาท

นายสมชัยรัฐ หทยตันย์ดี ผวจ.ตาก กล่าว ว่า จังหวัดตากจะจัดงานมหกรรมสินค้าการ เกษตร 2 แผ่นดินตาก-เมียวดี ในวันที่ 22-23 กันยายน ณ ที่ว่าการ อ.เมียวดี จ.เมียวดี ประเทศพม่า โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าเกษตร และส่งเสริม การซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ประกอบการ ทางด้านเกษตร และยังมีงานมหกรรม การลงทุนการค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษครั้งแรกใน เมืองไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้า และศูนย์ประชุม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.แม่สอด จ.ตาก



21 กันยายน 2558 หน้า 3

GCAPปรับกลยุทธ์ ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ผนึกพันธมิตรโรงงาน

ทัชทัช - GCAP ปรับกลยุทธ์ครึ่งปี
หลัง เน้นปล่อยเงินกู้ยืมมีหลักประกัน
และสินเชื่อเสริมสภาพคล่องโดยเน้น
กลุ่มลูกค้าเดิม พร้อมเพิ่มผลิตภัณฑ์
สินเชื่อประเภทใหม่ เพื่อกระจายความ
เสี่ยง ล่าสุดเซ็น MOU กับพันธมิตร 2
ราย เพื่อนำสินค้าใหม่มาปล่อยทดแทน
สินเชื่อเดิม คาดพอร์ตสินเชื่อปีนี้อยู่
ที่ 900 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

นายสันติ หอกิตติกุล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท จีแคปิตอล จำกัด
(มหาชน) หรือ GCAP ผู้ประกอบ
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร
กลการเกษตร เปิดเผยว่า คาดว่า
ผลประกอบการในครึ่งปีหลังสินเชื่อ
เครื่องจักรกลการเกษตร ขยายตัวดีขึ้น
จากครึ่งปีแรก แต่ยังอยู่ในภาวะชะลอ
ตัว เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งบริษัทได้ปรับแผนการ
ขยายสินเชื่อด้านการเงิน เป็นสินเชื่อเงิน
กู้ยืมมีหลักประกัน และสินเชื่อเสริม
สภาพคล่องโดยเน้นกลุ่มลูกค้าเดิมที่มี
ฐานข้อมูลอยู่แล้วและมีประวัติการผ่อน
ชำระเงินดี ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีสภาพคล่อง
สามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง อีก

ทั้งยังเป็นการเพิ่มบริการทางการเงินของ
บริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทพยายามที่จะ
รักษายอดสินเชื่อรวมให้ใกล้เคียงกับปีที่
ผ่านมาโดยการหาพันธมิตร ผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ มาเสริมเพิ่มขึ้น โดย
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ในการทำธุรกิจ
ร่วมกับบริษัท ยิปต้า จักรกลการเกษตร
เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องรีดยาง
เคบ และเครื่องสับยางพาราอีท้อ
“ยิปต้า” โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ
ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว เป็นเวลา
3 ปี และบริษัท คุณชน แมชชีนเนอร์รี่
จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่อง
อบลดความชื้นเมล็ดพืช ยี่ห้อ “ชนกิว”
โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อแต่
เพียงผู้เดียวเป็นเวลา 5 ปี

สำหรับแนวโน้มในครึ่งปีหลังนี้
จะเข้าสู่ช่วงฤดูข่าวนาปีที่จะมีการเก็บ
เกี่ยวข่าวนับเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อรายได้ของลูกค้า ที่จะมีการชำระ
เงินเข้ามาเพิ่มขึ้น จะเป็นผลดีต่อผล
ประกอบการของบริษัทในภาพรวม
ปัจจุบันพอร์ตสินเชื่อของบริษัท ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 พอร์ตสินเชื่อ
อยู่ที่ประมาณ 815 ล้านบาท และคาด
ว่าสิ้นปีนี้ น่าจะรักษายอดสินเชื่อไว้ให้
ประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับ
ยอด ณ สิ้นปี 2557 ที่ผ่านมา



22 กันยายน 2558 หน้า 13

ไทยดึง 'อินโดฯ-มาเลเซีย' พัฒนาเครือข่ายยางอาเซียน

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายเร่งรัดให้มีการวิจัยและพัฒนาตลาดยางพารา รวมถึงอุตสาหกรรมยางเพิ่มขึ้น โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกับสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) โดยเฉพาะผู้ผลิตยางรายใหญ่ เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครือข่ายตลาดภูมิภาค (Region Market) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านตลาดยางของกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางที่ปรับตัวขึ้นลงอย่างกะทันหัน ทั้งยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองราคาภายในตลาดโลก และลดการอ้างอิงราคาจากตลาดล่วงหน้า รวมถึงตลาดยางโตคอม (TOCOM) ของญี่ปุ่น และตลาดยางไซคอม (SICOM) สิงคโปร์ ซึ่งไม่มีการส่งมอบยางจริง

ตลาดยางภูมิภาคที่ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ร่วมกันผลักดันและพัฒนาขึ้นนี้ มุ่งให้มีการซื้อขายยางแบบส่งมอบจริง โดยที่ราคาซื้อขายยางธรรมชาติสะท้อน

ความเป็นจริงให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่า กลไกตลาดดังกล่าวจะเริ่มขับเคลื่อนได้ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า เบื้องต้นคาดว่า จะมีซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 และยางแท่งเอสทีอาร์ 20 (STR20) ผ่านตลาด Region Market พร้อมส่งมอบสินค้าจริงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปั่นราคาและเพิ่มเสถียรภาพราคาขายได้มากขึ้น และมุ่งก้าวสู่การเป็นตลาดอ้างอิงในอนาคต

นอกจากภาครัฐจะส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยตลาดยางพาราที่ประสบผลสำเร็จ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว รัฐบาลยังได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางล้อยานยนต์ วงเงิน 6,500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและรองรับอุตสาหกรรมล้อยางยนต์ของไทย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าตรวจสอบคุณภาพล้อยาง และไม่ต้องส่งล้อยางที่ไทยผลิตได้ไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการ (Lab) ของต่างประเทศ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ไทยจะมีศูนย์ทดสอบยางล้อภายในประเทศ และผลักดันสู่การเป็นศูนย์ทดสอบล้อยางของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

21 กันยายน 2558 หน้า 13



มอบนโยบาย : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญประจำปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 และมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด เมื่อเร็วๆ นี้



21 กันยายน 2558 หน้า 13

ลูยรรณรงค์ลดต้นทุนการผลิต

● กระทรวงเกษตรฯประกาศคิกออฟ1ตค.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมคือ กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร โดยดำเนินการลดต้นทุนใน 4 ด้านหลัก คือ 1.การลดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 3. การบริหารจัดการฟาร์มด้วยระบบแปลงใหญ่ เพื่อใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องเครื่องจักรกลทางการเกษตร และ 4. การเพิ่มช่องทางการตลาด

โดยยึดแนวทางและวิธีการดำเนินการจะบริหารจัดการ 3 มิติ คือ เกษตรกร สินค้า เกษตร และ พื้นที่ผลิตโดยจังหวัดจะเป็นผู้จัดการสินค้า (Top 5 จากมูลค่า GPP เกษตร) มีผู้จัดการแปลงใหญ่ (พื้นที่ขนาด 500-10,000 ไร่ ขึ้นกับชนิดสินค้า) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่มและรวมพื้นที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กำกับดูแล/ติดตาม มีศูนย์เรียนรู้การเกษตร 882 ศูนย์

เป็นกลไกระดับอำเภอ มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับตำบล (ศบกด.) ของ อบต.

สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินการคัดเลือกสินค้า พื้นที่ และผู้จัดการ สินค้า แบ่งเป็น พืช 12 ชนิด ปศุสัตว์ 3 ชนิด ประมง 3 ชนิด และเกษตรผสมผสาน รวม 263 แปลง คัดเลือกผู้จัดการแปลง รวม 252 คน และอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตรผู้จัดการแปลงแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่ละแปลงใหญ่ และอยู่ระหว่างสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรในแปลงใหญ่ และในปีงบประมาณ 2559 มีแผนที่จะดำเนินการต่อเนื่องโดยใช้งบประมาณ 470 ล้านบาท ได้แก่ การติดตั้ง App. OAE.Info ให้กับผู้จัดการแปลงและขยายผลไปยังเกษตรกรรายแปลงในพื้นที่แปลงใหญ่ เช่น ราคาที่ไร่นา ราคาขายส่งในจังหวัด และราคากรุงเทพมหานคร ราคาตลาดโลก และราคาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า แผนจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ Motor Poll เป็นต้น แผนการผลิตรายแปลง (ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว) แผนการตลาดร่วมกับ

ภาคเอกชน และ ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด ซึ่งสศก.ได้กำหนดให้มีการประชุม Work Shop ในวันที่ 23 กันยายน สศก. ได้กำหนดให้มีการประชุม Work Shop ในวันที่ 23 กันยายน เพื่อสรุปเสนอแผนในวันที่ 29 กันยายน เพื่อเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป



21 กันยายน 2558 หน้า 13



เพื่อร้อนๆเกษตรที่รอเสิร์ฟ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องบอกว่ามีเรื่องร้อนๆ หลายเรื่องภายในกระทรวงเกษตรฯ ที่รอการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งระบบ โดยเรื่องปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แม้วันนี้จะมีฝนตกจากพายุเข้ามาบางลูก แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนหลักทั้ง 4 ได้ตามเป้าหมาย โดยน้ำที่ได้จากน้ำฝนที่ตกลงมา ต้องบอกว่าไม่ถูกที่ถูกทาง แต่ก็ถือว่าดีที่มีน้ำไปเติมในเขื่อนในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้ บางส่วน ซึ่งทางกรมชลประทานประเมินเอาไว้ว่า น่าจะไม่เกิน 90 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น

จากปัญหาดังกล่าว เล่นเอานายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วน ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งไม้ให้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯ เป็นแม่งานเดินหน้าประชุมทุกกระทรวง กำชับให้เร่งทำแผนวางมาตรการรับมือภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนนำเสนอแผนคร่าวๆ ให้กับนายกรัฐมนตรีและ ครม. ทั้งคณะรับทราบในวันอังคารที่ 22 กันยายนนี้ ก่อนที่จะมีแผนใหญ่ออกมาเป็นทางการ เพราะจากการสำรวจปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก พบว่าน่าจะมีน้ำรวมทั้ง 4 เขื่อนหลัก ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ไม่เกิน 3,600 ล้าน ลบ.ม. ที่สามารถใช้งานได้ นั่นหมายถึงน้ำที่มีอยู่ทั้งหมดไม่สามารถปล่อยไปสนับสนุน

ทางการเกษตรได้เลย มีเพียงการดูแลในเรื่องอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศเท่านั้นสรุปกันชัดๆ ก็คือ ในฤดูนาปรังที่กำลังมาถึงนี้ต้องบอกว่าปิดฉากการทำงานปรังทั้งหมดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง

งานนี้เกษตรกรที่หวังจะต้อดึงปลูกข้าวนาปรัง เพื่อรอน้ำที่จะปล่อยให้ วันนี้ต้องบอกว่าน่าจะหมดหวังไปเลย ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ ที่นอกเหนือจากทั้งสองลุ่มน้ำ ทางกระทรวงเกษตรฯ จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการภัยแล้ง ประสานงานกับทางผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เพื่อวางแผนมาตรการรับมือเช่นเดียวกัน เพราะปีนี้ มีท่าทีว่าจะแล้งหนัก ส่วนจะเผาจริงหรือเผาหลอกตามแต่ที่แน่ๆ ทั้งนี้ปี ที่ไม่มีน้ำเพียงพอ ขณะนี้และนาปรังที่ไม่มีน้ำในทำนาฤดูแล้ง ที่กำลังมาถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินไว้คร่าวๆ ว่า จะเสียหายมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทกันเลยทีเดียว แต่ยังไม่วันนี้ ต้องขอปรบมือให้รัฐบาล และ “พลเอกฉัตรชัย” ที่เป็นแม่งานในการวางแผนรับมือร่วมกับทุกกระทรวงไว้ล่วงหน้า โดยมีทั้งเรื่องพักชำระหนี้ ธ.ก.ส.จ้างงานช่วงฤดูแล้ง ส่งเสริมอาชีพ และการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังมาถึง ซึ่งก็ต้องรอดความชัดเจนอีกครั้งจากนี้ไปว่า จะมีมาตรการที่ชัดๆว่าจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไร

มาถึงอีกเรื่องร้อนๆ ที่รอเสิร์ฟก็เห็นจะหนีไม่พ้น เรื่องของปัญหาราคาสินค้าเกษตร ซึ่งมีทั้งปาล์ม น้ำมัน และยางพาราที่ตกต่ำต่อเนื่องซึ่งถึงวันนี้ ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนสักเท่าไร โดยเฉพาะปาล์ม น้ำมัน ที่วางแผนทางการช่วยเหลือโดยให้ อคส. ไปดำเนินการประสานโรงกลั่นและโรงสกัด ซื้อจากเกษตรกร 4.20 บาทต่อกิโลกรัมมันัน วันนี้ไม่เดินหน้าเท่าที่ควรจะเป็นเสียแล้ว ต้องติดตามต่อไป มาถึงเรื่องของปัญหา

ราคาขางพารา วันนี้ต้องบอกว่า ยังคงมีปัญหาดูต่อเนื่องทั้งด้านราคาตกต่ำ ซึ่งว่ากันว่ามีคนพยายามจะดันเอาโครงการมูลค่าจกกันชน (ไม่ให้เกษตรกรระบายในโครงการ) ที่เหลือเงินอีกกว่า 2,000 ล้านบาท มาใช้อีก ต้องบอกว่า กล้าจริงๆ ส่วนใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ยังไม่ลองถามท่านที่ปรึกษา....กันเองนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่ามีท่าทีไปอย่างไร รวมทั้งเรื่องเน่าๆ เกี่ยวกับเรื่องยาง เพราะคนเขารู้กันทั้งกระทรวงเกษตรฯ มีท่าทีไปอย่างไร

ต้องบอกว่า เรื่องร้อนที่รอเสิร์ฟจากนี้ไปต้องติดตามให้ดี โดยเฉพาะเรื่องของการขายยางให้กำมะลอที่อ้างเป็นตัวแทนของจีน แบบรัฐต่อรัฐที่อดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งอ้างต่อสังคมมาตลอด ที่จะสิ้นสุดสัญญาลงในวันที่ 21 กันยายนนี้ ในปริมาณขางพารา 2.1 แสนตันนั้นไม่รวมสัญญาแบบท้าย อีก 2 แสนตัน แบบตกลงราคา วันนี้รับมอบยางได้เพียง 17,000 ตัน ที่ทาง อสย. หรือองค์การสวนยางอ้างต่อรัฐมนตรีว่า เป็นการดำเนินการตามปกติของ อสย. อย่าลืมนะครับว่า ยางทั้งหมดเป็นขางจากโครงการของรัฐบาล ไม่ใช่ อสย. อย่างเดียวที่สำคัญแม้เป็นของ อสย. หากค้าขายเกิน 300 ล้านบาท ต้องขออนุมัติผ่าน คณะกรรมการบริหาร ยังไงดูกันให้คืนะขอรับที่อ้างๆ มันว่าทำได้หรือไม่ ระวังนะครับ เพราะเอกชนที่ท่านค้าขายขางพาราแบบตกลงราคาด้วยนั้น ป.ป.ช. ชี้มูลมาแล้วว่า ไปมีส่วนทุจริตเรื่องข้าว และมันสำปะหลังที่กระทรวงพาณิชย์มาแล้วจากนี้ไปก็คงขึ้นอยู่กับท่าน รัฐมนตรี “ฉัตรชัย” ว่าจะเอาอย่างไร เพราะวันแรกที่ท่านเข้ามากระทรวงเกษตรฯท่านบอกชัดว่า จะไม่ให้มีการทุจริตในกระทรวงเกษตรฯเด็ดขาด

ราชดำเนิน



21 - 23 กันยายน 2558 หน้า 26



เบิร์ต อายิวี

นคราพิพัฒน์

ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน เมื่อ 16 กันยายนที่ผ่านมา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับ 1.50% ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว ขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศยังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ แต่มองแนวโน้มเป็นบวกมากขึ้น โดยจะได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดัน ที่ยังต้องรอลุ้นคือผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐจะออกมา โดยเฟดตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยทันที หรือจะปรับขึ้นในเดือนธันวาคมนี้

นอกจากแรงขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เห็นผลแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งการให้รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ขันนอตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมันโดยเร็ว ในส่วนของยางพารา ซึ่งที่ผ่านมาได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ใช้ผลิตภัณฑ์ยางก่อสร้างถนน ทางรถจักรยาน ลานกีฬา สระน้ำ ฯลฯ แต่ปริมาณการใช้ยังมีน้อยมาก นายฯเลยสั่งการให้ขยายผล

เพิ่ม พร้อมกับให้เร่งรัดจัดตั้งเมืองยางพารา หรือ Rubber City ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี

ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ใจใหญ่ที่เวลานี้เป็นปัจจัยหลักขับเคลื่อนขั้วตายสถานะรัฐบาล นายฯ และหัวหน้า คสช. ได้มอบหมายให้รองนายกฯสมคิด จึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสารพัดชุด อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก, ส่งเสริมพาณิชย์นาวี, พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, มาตรฐานแห่งชาติ, กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, นโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ, อำนาจการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์, ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ, บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษนคราพิพัฒน์

นอกนั้นยังเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ, บริหารสินเชื่อแห่งชาติ, ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน, พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ, นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร, นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, ว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ, ประสานบริการด้านการลงทุน ฯลฯ ไม่รวมเก้าอี้รองประธาน และกรรมการบอร์ดชุดอื่น ๆ อีกอีกป่าละ

22 กันยายน 2558 หน้า 2 (1)



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

คำมั่น 'พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ'

เวลาที่เหลืออยู่ 'ปีแห่งการลดต้นทุน' ต้องเกิดขึ้น

การเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เข้ามาในรัฐนาวา “ประยุทธ์ 2” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในการวัดฝีมือนายทหารจากร้วกองทัพ ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกกว่า จะมีความสามารถเพียงใดในการเข้ามาคุมบังเหียนกระทรวงระดับเกรดเอ ที่ว่ากันว่า “เขี้ยวลากดิน”

“คม ชัด ลึก” เข้าไปพูดคุยกับ พล.อ.ฉัตรชัย ถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดย พล.อ.ฉัตรชัยได้พูดถึงแนวทางการดำเนินนโยบายในการพัฒนากระทรวงเกษตรฯ ให้เข้ารูปเข้ารอยอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเด็นที่น่าสนใจของการพูดคุยในวันนี้คือ การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ

ประกาศ “เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร” ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่นำนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง

“ผมไม่เคยมีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้ ซึ่งหลังจากพ้นจากตำแหน่งคงต้องทำบุญ 7 วัด การเข้ามาเป็นรัฐมนตรีถือว่าเหนื่อยมาก ยอมรับว่าเป็นทหารยังไม่เหนื่อยเท่านี้ ทุกวันนี้ผมกินเงินเดือนของข้าราชการประจำในฐานะรองผู้บัญชาการทหารบก โดยเหลืออายุราชการไม่ถึง 10 วัน ไม่ได้รับเงินเดือนรัฐมนตรีนะ ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มากกว่า 1 ปีแล้ว อีกไม่กี่วันก็จะเกษียณแล้ว แต่เมื่อเข้ามาต้องทำให้ดีที่สุด เรามีเวลาจำกัดตามโรดแมพที่วางไว้ ผมจึงได้กำหนดนโยบายที่ทำได้ทันที โดยให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ไม่ใช่ทำทุกเรื่องแต่ไม่เห็นผล นโยบายแรกที่ได้มอบไว้เมื่อครั้งมารับตำแหน่งคือ กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่ง

การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร”

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้เรื่องเนื้อหาหลักๆ “ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร” นั้น จะต้องครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ 1.ต้องลดปัจจัยการผลิต นับตั้งแต่การวิเคราะห์ดิน ดูความสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่พืชแต่ละชนิดต้องการ เพื่อใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยจะเน้นให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรทำเอง หรือซื้อจากสถาบันเกษตรกรที่มีราคาถูกกว่า นอกจากนี้ยังต้องลดสารเคมีฆ่าแมลงและยากำจัดศัตรูพืช แต่จะเน้นใช้เมล็ดพันธุ์ให้พอดีกับพื้นที่และเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

2.คือต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ด้วย

การนำเมล็ดพันธุ์ที่มีการพัฒนาใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้น 3.ต้องเน้นเรื่องการบริหารจัดการ ด้วยระบบการเกษตรแปลง

ใหญ่ ซึ่งเป็นจุด

เริ่มต้นของโซนนิ่งที่จะเป็นการรวมแปลงเกษตรกรที่ทำการเกษตรชนิดเดียวกัน โดยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมกัน ทวีพยากรณ์ร่วมกัน และยังมีอำนาจการต่อรองได้อีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานภาครัฐต้องเป็นแม่ข่ายทำหน้าที่จัดอบรมเพื่อเข้าสู่จุดเป้าหมายไว้

สุดท้ายคือ 4.การตลาด ซึ่งเป็นอีกส่วนที่สำคัญมาก เกษตรกรต้องผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด ไม่ใช่ปลูกตามกันไป เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า เกษตรกรเราปลูกเป็น ผลิตเป็น แต่ไม่มีตลาดที่จะขาย ฉะนั้นต้องศึกษาว่า ตลาดต้องการอะไร โดยเฉพาะในปัจจุบันคนไทยหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น ฉะนั้นเราต้องผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะเน้นไปที่การผลิตอาหารที่เกี่ยวกับการโภชนาการ นั้นหมายถึง ต้องผลิต



22 กันยายน 2558 หน้า 2 (2)

“กระทรวงเกษตรฯ มีคนเก่งๆ มีดอกเตอร์ เยอะมาก แต่ปัญหาคือ ขาดการบูรณาการ การทำงานอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำ สหกรณ์ จังหวัดก็มี เกษตรจังหวัดก็มี ปศุสัตว์จังหวัดก็มี ประมงจังหวัดก็มี เยอะแยะไปหมด แต่ที่ผ่าน มาต้องยอมรับว่า ถูกครอบงำด้วยระบบการเมือง ผมเป็นข้าราชการไม่ใช่นักการเมือง ผมต้อง ทำงานแบบราชการ ไม่ต้องห่วงฐานเสียง ดังนั้น ต้องทำให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกันให้ได้ เมื่อเป็นผลสำเร็จเชื่อว่า ภาคเกษตรจะดีขึ้นมาก”

สินค้าที่เกรดดี เพราะหลังจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนรวมตัวเป็นหนึ่ง เดียวภายใต้กรอบประชาเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปลายปีนี้ จะทำให้ตลาดกว้าง ขึ้น แต่กลุ่มประเทศในเออีซีต่างมีสินค้า เกษตรเหมือนกัน ดังนั้นหนทางที่ เอาชนะคู่แข่งในสินค้า เกษตร โดยเฉพาะ ประเทศเพื่อนบ้านที่มี ต้นทุนการผลิตต่ำ กว่า จะต้องเน้น ในเรื่องคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องเห็นผล ชัดเจนภายใน 3 ปีให้ได้ แต่ ต้องติดตาม ผลทุก ๆ 3 เดือน 6

เดือนว่าเกิดผลอย่างไรบ้าง พล.อ.ฉัตรชัยบอกถึงนโยบายที่จะช่วย เหลือเกษตรกรได้โดยตรงว่า ประเด็นหนึ่งที่จะ ผลักดันให้เป็นนโยบายตั้งแต่สมัยที่ยึดอำนาจ การปกครองใหม่ ๆ โดยตอนนั้น ศสช.มอบ หมายให้ดูแล 4 กระทรวงเศรษฐกิจ รวมถึง กระทรวงเกษตรฯ ด้วย จึงได้กำหนดให้ กระทรวงเกษตรฯ พิจารณารูปแบบแหล่งองค์ ความรู้ให้แก่เกษตรกร จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ใน วันนี้เริ่มเห็นการขับเคลื่อนแล้ว โดยจัดตั้งศูนย์ เรียนรู้การเกษตร 88 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็น กลไกระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการ ทำงาน และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกรในพื้นที่อย่างจริงจัง

นอกจากนี้ยังมีอีกนโยบายสำคัญนอกเหนือ ไปจากปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการ เกษตร โดย พล.อ.ฉัตรชัยบอกว่า กำลังจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมคือ การพัฒนาเกษตรกร โดย มี 2 แนวทางที่คิดว่าจะดำเนินการ แต่จะเป็น ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยคือ เกษตรอินทรีย์ แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ถ่วงนัก แต่ ต้องทำเพื่อจะยกระดับภาคเกษตร และสร้าง รายได้ให้แก่เกษตรกร อีกแนวทางหนึ่งคือ เกษตรทฤษฎีใหม่ คือต้องทำให้เกษตรกรยืนบน ขาคู่เองได้ ถ้าทำให้ตัวเองอยู่รอดได้ เศรษฐกิจ ในชุมชนจะดีขึ้น ประเทศจะดีไปด้วย

“นโยบายทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องเร่ง ดำเนินการในเชิงรุก ผมจะดำเนินการให้เห็น ผลเป็นรูปธรรมให้ได้ ส่วนในเรื่องปัญหาสินค้า เกษตรต่าง ๆ ที่ผ่านมา ภาษาทหารต้องเรียก ว่า ตั้งรับ ไม่ว่าจะข้าว ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน แต่ละสินค้าต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน หรือเรียกว่า มีสเตอร์ ขณะเดียวกันรัฐต้องสร้าง กระบวนการแก้ไขปัญหาพร้อมกับหน่วยงานที่รับ รับผิดชอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั่นคือเกษตรกรใน แต่ละชนิดสินค้า ไม่ใช่รัฐจะเป็นผู้วางมาตรการ เพียงฝ่ายเดียว”

ส่วนกรณีปัญหาราคายางพาราที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน ที่หลายคนมองว่าควรนำมาเป็นส่วน ผสมในการทำถนนลาดยาง พล.อ.ฉัตรชัยมอง ว่า การใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้นยังไม่ใช้ ประเด็นปัญหาที่แท้จริง เพราะจากการไปเจรจากับ ประเทศต่าง ๆ สมัยอยู่กระทรวงพาณิชย์พบว่า หลายประเทศโดยเฉพาะจีนสนใจยางพารา ของไทย แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ทำให้

ยางขายไม่ออก หรือขายไม่ได้ราคา จากนี้จะใช้ ประสิทธิภาพจากที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์มาประกอบใช้กับการ ทำงาน คือ ต่อไปจะต้องเชื่อมโยงการทำงาน ระหว่างการผลิตและการตลาดให้ไปด้วยกัน ได้ ไม่ใช่ขัดแย้งกันเอง ต่างคนต่างวางกันไปกัน เหมือนที่ผ่านมา

สุดท้าย พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวทิ้งท้ายอย่าง มั่นใจว่า “ระยะเวลาทำงานที่เหลืออีก 1 ปีกว่า ตามโรดแมพประเทศ ผมจะขอทำงานให้เกิดเป็น รูปธรรมตามที่ตั้งใจไว้ให้ได้”

● ดลมนัส กาเจ ●

22 กันยายน 2558 หน้า 12

เปิดศูนย์เรียนรู้สหกรณ์บ้านบางทอง แหล่งความรู้ธุรกิจปาล์ม-แปรรูปยาง

พังกา: นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังกา เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดพังกา เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ประจำจังหวัดพังกา โดยมีนายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดพังกา คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด ร่วมพิธี ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด จังหวัดพังกา

นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดพังกา กล่าวว่า จังหวัดพังกา ได้คัดเลือกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจยาง และปาล์มน้ำมัน โดยศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์แห่งนี้ จะเป็นจุดเรียนรู้การสาธิตขั้นตอนการผลิตและแปรรูปน้ำยางพาราให้เป็นยางแผ่นรมควัน ขั้นตอนการรวบรวมผลผลิต

ปาล์มน้ำมัน และการแปรรูปยผสม ซึ่งขณะนี้ พร้อมเปิดให้บริการสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว

ด้าน นางสาวพัชลี ศรีเพชร ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ได้กำหนดปฏิทินกิจกรรมเรียนรู้ ได้แก่ ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่ สวัสดิการสมาชิก ระบบงานต่างๆ ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรวบรวมยางพารา ธุรกิจแปรรูปรวบรวมยางพารา การผลิตและขั้นตอนทั้งหมด ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจข้าวเปลือก ขั้นตอนการสีข้าว การคัดเลือกข้าวเปลือก การแพ็ก ข้าวปลอดสารพิษ ขณะที่ธุรกิจปาล์มน้ำมันเปิดให้ความรู้ขั้นตอนการคัดปาล์มให้ได้คุณภาพ สามารถเข้าศึกษา ดูงานได้ทุกวัน



22 กันยายน 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทย ประจำวันที่ 21 กันยายน 2558

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)						หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณ การซื้อขาย	สถานะ คงค้าง
ต.ค.58	47.00	47.00	47.00	-1.80	47.00	1	63
พ.ย.58	47.80	47.80	47.80	-1.95	47.80	4	162
ธ.ค.58	48.00	48.00	48.00	-0.95	48.00	1	194
ม.ค.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.45	0	232
ก.พ.59	48.70	48.70	48.70	-1.30	48.70	4	488
มี.ค.59	49.00	48.75	49.00	-0.40	48.90	13	585
เม.ย.59	49.00	48.70	49.00	-0.70	48.70	115	589



ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827



22 กันยายน 2558 หน้า 23

ราคายาง ประจำวันที่ 21 กันยายน 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	ตุลาคม		พฤศจิกายน	
	2558		2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	49.75	49.50	49.95	49.70
ชั้น 2	49.15	48.90	49.35	49.10
ชั้น 3	48.60	48.35	48.80	48.55
ชั้น 4	48.30	48.05	48.50	48.25
ชั้น 5	47.85	47.60	48.05	47.80
ยางแท่ง				
STR5L	50.50	50.25	50.70	50.45
STR20	45.25	45.00	45.45	45.20
น้ำยางข้น				
60%	34.15	33.90	34.35	34.10
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



22 กันยายน 2558 หน้า B 11

หลังการทรวง

■ สีตา

พระปิรุณช่วยด้วย

นาคีนี่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่างลันระที่ก้อย่างหนักว่า การแต่งตั้งอธิบดีกรมชลประทานคนใหม่จะออกหัว ออกก้อยจะมีโรคแทรกซ้อน เหมือนตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ **ธีรภัทร ประยูรสิทธิ** อธิบดีกรมป่าไม้ ช้ำมหัวมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่

เนื่องจากในระนาบรองปลัด อธิบดี ผู้ตรวจราชการนั้น **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** เจ้ากระทรวงเสนอให้ ครม.แต่งตั้งถึง 14 ตำแหน่งแล้ว เหลือเก้าอี้ใหญ่สุดไว้ เพื่อสรรหาข้าราชการระดับ 9 ก้าวขึ้นระดับ 10

รอบนี้รวมพลังใจกันเชียร์ **สุเทพ น้อยไพโรจน์** รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่ดำรงตำแหน่งมาร่วม 4 ปี ฟันฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ จนมาแก่น้ำแล้งขึ้นเป็นอธิบดี เพราะกลัวคนนอกมาขยี้ใจ

ป้องปากซุบซิบกันว่า เวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 ก.ย. ยังเป็นสุเทพ แต่ประชุม ครม. 22 ก.ย. กลัวลอมมาแบบคิดไม่ถึง

22 กันยายน 2558 หน้า A 2

ประเด็นร้อน

1

การประชุม ครม.วันนี้มีวาระพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนายกรัฐมนตรี ก่อนประชุมยูเอ็นที่สหรัฐ ระหว่างวันที่ 23 ก.ย.-1 ต.ค.นี้ และจะพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอีกหลายกระทรวง



2

เกาะติดความคืบหน้า 21 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้รายชื่อทั้งหมดจะถูกส่งให้กับนายกรัฐมนตรี จึงต้องมาดูว่าใครจะได้เข้ามาบ้าง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายอานันท์ ปันยารชุน จะเข้ามาหรือไม่

3

เงินกำลังลงชุมชนอีกรอบ เมื่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรมว.เกษตรฯ จะเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 4 แสนครัวเรือน พื้นที่ 10.7 ล้านไร่ โดยจะของบจาก ครม. 6,000 ล้านบาท



4

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Trends 2016 : คิดให้ล้ำ แล้วก้าวให้ทันผู้บริโภคปีหน้า ที่อาคารศศปารุศาลา สถาบันฯ ศศินทร์

ปิดฉัตรสิ้นเกษตรไร้ออร์ปชั่น ย้ำทุกหน่วยงานโปร่งใส-ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง(22/09/58)

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมไทยยังคงประสบปัญหา ทั้งด้านเชิงโครงสร้างการตลาด ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง โดยการเปลี่ยนแปลงทุกมิติที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระทรวงเกษตรฯจึงมีภารกิจสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหมาให้เกษตรกร และเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต โดยมีกรอบในการทำงาน ประกอบด้วย ต้องไม่มีปัญหาการคอร์ปชั่น มีความโปร่งใสด้านการเงินและข้อมูลต่างๆ และแบ่งการทำงาน เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะต่อเนื่อง และระยะยั่งยืน มีเป้าหมาย คือ เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และการทำงานทุกระดับจะต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย 1.การแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายและบทลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และเรื่องปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2.ลดต้นทุนการผลิต กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการมาแล้ว และต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานต่อ โดยกระทรวงเกษตรฯ ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร โดยการดำเนินงานจะไม่ใช่เรื่องของกรมใดกรมหนึ่ง แต่จะเป็นการบูรณาการร่วมกัน ก่อให้เกิดกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยวัดผลได้ภายใน 3 เดือน 3.จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรที่ครอบคลุม สามารถนำไปแก้ปัญหาและการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีต่างๆ ได้ เช่น ด้านหนี้สินเกษตรกร ด้านอาชีพ ด้านสถิติต่างๆ 4.การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2558/2559 และ 5.การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร และผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สำหรับงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องต้องผลักดันให้มีการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ปัจจัยการผลิต และความต้องการของตลาด พัฒนาผลผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีสุขภาพอนามัยในระดับสากล ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการให้เหมาะสม ปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กำหนดมาตรการในการตรวจสอบสหกรณ์ที่จริงจัง รวมทั้งเร่งรัดแก้ปัญหานี้สินเกษตรกร งานเพื่อความยั่งยืน ต้องเร่งผลักดันงานวิจัยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตรงตามความต้องการของตลาด การจัดโซนนิ่งการปลูกพืช มีผลผลิตที่ตรงกับความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ จัดหาแหล่งน้ำที่เพียงพอ พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งรวมกลุ่มสมาชิกดูแลช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต ขณะที่ภาคราชการต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือในการทุจริตคอร์ปชั่นของนักการเมือง ที่มา แนวหน้า(22/09/

ภาวะยาง AFET: ราคา Sideway เหตุขาดปัจจัยกระตุ้น รอลุ้นตัวเลข GDP สหรัฐฯ สัปดาห์นี้
(22/09/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 33.58 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 138 สัญญา เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันศุกร์ 66 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า ราคายาง AFET ค่อนข้างซิม

เคลื่อนไหวตาม SHFE ประเทศจีนเนื่องจาก TOCOM หยุดทำการ 3 วันตั้งแต่ 21-23 ก.ย.

ขณะที่ราคาน้ำมันยังนิ่งๆ ส่วนปัจจัยในประเทศกรณีข่าวสต็อกยางจีนสองแสนตันที่มีการส่งมอบให้กับเอกชนจีนเมื่อนานมาแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหว

"ช่วงนี้ไม่มีปัจจัยอะไร รอลุ้นอีกก็คือ GDP สหรัฐฯ วันศุกร์นี้"

ทั้งนี้ คาดว่าราคา AFET น่าจะ Sideway ในกรอบแนวด้าน 52.5//51.40//50 บาท/กก. แนวรับ 48 บาท/กก.

แนะนำ ให้เล่นฝั่ง Short ถ้าจะเล่นฝั่ง Long ก็ต่อเมื่อราคาหลุด 48 บาท แล้วลุ้นรีवादกรอบแคบ

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,313 สัญญา เพิ่มขึ้น 14 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

OCT 15 48.80 47.00 1

NOV 15 49.75 47.80 4

DEC 15 48.95 48.00 1

JAN 16 49.00 - 0

FEB 16 50.00 48.70 4

MAR 16 49.30 48.90 13

APR 16 49.40 48.70 115

รวม 138

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21/09/58)